

HÀ NỘI 2020...

(Tiếp theo trang 1)

dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhất. Thủ tướng yêu cầu thời gian tối thành phố Hà Nội tuần thủ nghiêm các cơ chế, đặc thù đã có, tạo hành lang pháp lý quan trọng để khai thác tối đa tiềm năng, phát huy thế mạnh sẵn có, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững; tập trung thời cơ, chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm các mô

hình phát triển mới; tổ chức quy hoạch không gian kinh tế một cách hợp lý, kết nối hiệu quả với các địa phương; tìm được các cổ động chiến lược để cùng đồng hành với chiến lược phát triển của thành phố; tiếp tục cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, trong tầm xây dựng đội ngũ lãnh đạo tinh thông trong

công việc, tinh nhuệ trong hành động, tinh gọn bộ máy, tinh túy về chất cán bộ và tinh ý trong việc nắm bắt tâm lý của người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành trung ương tạo mọi điều kiện thuận lợi để thành phố Hà Nội tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn; tích cực phối hợp với thành phố Hà Nội trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, tập đoàn, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tại hội nghị, thành phố Hà Nội đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 229 dự án với tổng số vốn 405.570 tỷ đồng (tương đương với 17,6 tỷ USD) với số vốn tăng thêm 270.458 tỷ đồng; ký kết 38 biên bản ghi nhớ với các nhà đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến 28,6 tỷ USD; đồng thời, công bố danh mục 282 dự án thành phố mong muốn thu hút đầu tư với tổng vốn dự kiến 483.100 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực như: hạ tầng các khu công nghiệp, cụm

công nghiệp, thương mại, dịch vụ; phát triển đô thị, logistics, công viên phần mềm; hạ tầng kỹ thuật, xây dựng khu đô thị thông minh... Nhân dịp này, 4 doanh nghiệp được tặng cờ thi đua của Chính phủ, 5 doanh nghiệp được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 9 doanh nghiệp được tặng cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội và thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội và nộp ngân sách nhà nước năm 2019.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Kết luận số 62-KL/TW, ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/4/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận số 77-KL/TW, ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước; Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 20/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 và một số vấn đề thời sự trong nước, quốc tế.

Trên cơ sở quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công đoàn chuyên trách trong tỉnh tổ chức xây dựng kế hoạch để quán triệt, triển khai thực hiện tại công đoàn cơ sở.

Khánh thành sân chơi cho thiếu nhi

Tỉnh đoàn Thái Bình, Đoàn Thanh niên cụm đồng bằng sông Hồng và tổ chức khánh thành sân chơi cho thiếu nhi tại xã Việt Hùng (Vũ Thư).

Sân chơi bao gồm nhà hơi, xích đu, cầu trượt, bập bênh và một số trò chơi khác. Đoàn thanh niên địa phương đã huy động đoàn viên, thanh niên góp sức hoàn thành công trình này. Tổng giá trị công trình là 60 triệu đồng từ nguồn đóng góp của đoàn viên, thanh niên cụm đồng bằng sông Hồng.

Công trình giúp các em thiếu nhi xã Việt Hùng có điểm vui chơi bổ ích, lành mạnh trong dịp hè. Đơn vị tiếp nhận là UBND xã Việt Hùng, Đoàn Thanh niên xã sẽ thường xuyên theo dõi và có kế hoạch bảo trì các dụng cụ, trò chơi định kỳ để các em thiếu nhi vui chơi an toàn nhất.

PHƯƠNG CHI

Trao 290 suất quà cho trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2020, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh đã phối hợp với Quý V trẻ em khuyết tật Việt Nam tổ chức trao 290 suất quà cho 290 trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Toàn bộ nguồn kinh phí trị giá gần 176 triệu đồng do Quý V trẻ em khuyết tật Việt Nam tài trợ. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm với trẻ em, nhất là trẻ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, qua đó động viên các em vượt lên số phận, nỗ lực học tập để có tương lai tươi sáng hơn.

THU HOAI

Khám bệnh miễn phí, tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn

Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trà Giang (Kiến Xương).

150 người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của xã Trà Giang được các bác sĩ Bệnh viện Mắt Thái Bình khám, tư vấn kiến thức phòng, chống, cách điều trị và cấp thuốc miễn phí để phòng, chữa các bệnh về mắt. Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh đã tặng 30 suất quà với tổng trị giá 18 triệu đồng cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đây là một trong những hoạt động của tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

KUÂN PHƯƠNG



Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 28/6, số người nhiễm Covid-19 tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã hơn 10,1 triệu người và gần 501.600 người tử vong do Covid-19.

Tính đến 18 giờ ngày 28/6, số bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Việt Nam vẫn là 355 bệnh nhân, trong đó 330 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 25 bệnh nhân tiếp tục được điều trị tại các cơ sở y tế. 10/25 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên với Covid-19. Tính riêng các bệnh nhân có quốc tịch nước ngoài điều trị tại Việt Nam hiện có 49/50 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, còn một bệnh nhân nặng là nam phi công người Anh đã hồi phục tốt, tâm lý ổn định hơn.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 16 giờ 50 phút ngày 28/6, 30/30 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ghi nhận tại Thái Bình đã công bố khỏi bệnh. Trên địa bàn tỉnh hiện có 4 trường hợp được cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Phổi Thái Bình. Ngoài ra, theo Trung tâm Bối dưỡng chính trị huyện Thái Thụy cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe 13 trường hợp. 13 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19.

Tổng số mẫu đã xét nghiệm trên địa bàn tỉnh tính đến 16 giờ 50 phút ngày 28/6 vẫn là 3.986 mẫu, trong đó Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm 884 mẫu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện 3.102 mẫu.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
 SỐ Y TẾ: 0969.851.212 | TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476
 0227.3640.786 | 0227.3831.885

Công an thành phố Thái Bình khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”

Sau một thời gian điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18/6/2020 tại phố Lý Thường Kiệt, thuộc tổ 7, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình), ngày 26/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Ánh Nguyệt, sinh năm 1982, trú tại số nhà 272, khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình); Trần Như Tiến, sinh năm 1999, trú tại số nhà 40/14/144, đường Trần Đăng Ninh, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định); Vũ Duy Tùng, sinh năm 1989, trú tại số nhà 08D Nam ô 17, phường

Hạ Long, thành phố Nam Định, (tỉnh Nam Định); Nguyễn Quang Bình, sinh năm 1983, trú tại số nhà 6/3, khu quân nhân, phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 2, Điều 134, Bộ luật Hình sự; ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với Phạm Thanh Tùng, các bị can còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 18/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra,

P.V

Xét xử lưu động 2 vụ án về ma túy

Sáng ngày 26/6, tại trụ sở UBND xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình), Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình tổ chức xét xử lưu động 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ thứ nhất: Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 17/4/2020, tại cánh đồng thôn Phúc Thượng, xã Vũ Phúc, Công an xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) đã bắt quả tang Nguyễn Văn Tuyển, sinh năm 1979, trú tại thôn Thái Sa, xã Vũ Văn (Vũ Thư) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng công an thu giữ trong người

Tuyển 0,138 gam heroin. Quá trình điều tra, Tuyển khai nhận mua số ma túy trên tại đường Phan Bá Vành (thành phố Thái Bình) của một người phụ nữ không quen biết, mục đích sử dụng cho bản thân.

Vụ thứ hai: Hồi 11 giờ 30 phút ngày 3/2/2020, tại khu vực tổ 18, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình), Công an thành phố Thái Bình đã bắt quả tang Vũ Đình Huy, sinh năm 1980, trú thôn Duyên Nghĩa, xã Thụy Duyên (Thái Thụy) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng công an thu trong

túi quần Huy một gói heroin có trọng lượng 0,158 gam. Quá trình điều tra Huy khai nhận đã mua số ma túy trên của một phụ nữ không rõ địa chỉ tại tổ 38, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) với giá 200.000 đồng, mục đích sử dụng cho bản thân.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo. Căn cứ các quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tuyển 1 năm 6 tháng tù, Vũ Đình Huy 1 năm 3 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

NGUYỄN TÙNG

Tập huấn kiến thức, kỹ năng tư vấn, điều trị cai nghiện ma túy

Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về tư vấn, điều trị cai nghiện ma túy tại cộng đồng cho cán bộ tổ cai nghiện ma túy tại cộng đồng năm 2020 tại một số xã trên địa bàn huyện Tiên Hải.

Trong 1 ngày, các học viên là lãnh đạo, cán bộ trạm y tế, cán bộ lao động - thương binh và xã hội, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công an xã, trưởng thôn của 8 xã, thị trấn tại huyện Tiên Hải được truyền đạt các nội dung về công tác cai nghiện ma túy; tổng quan tư vấn về điều trị nghiện ma túy; quy trình tư vấn cá nhân trong điều trị nghiện ma túy; vấn đề giao tiếp trong điều trị và hỗ trợ phục hồi cho người nghiện ma túy; thực trạng tình hình tệ nạn ma túy hiện nay; công tác phối hợp

NGUYỄN CƯỜNG

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN VŨ THƯ Truyền thông phòng, chống ma túy và tội phạm ma túy

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Vũ Thư phối hợp với Công an huyện vừa tổ chức lớp truyền thông phòng, chống ma túy và tội phạm ma túy; bảo đảm an toàn giao thông cho gần 300 cán bộ hội phụ nữ cơ sở trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện Công an huyện Vũ Thư thông tin tình hình tội phạm ma túy và số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; một số chất gây nghiện thường gặp và tác hại của ma túy đối với người sử dụng; tình hình tai nạn giao

thông và một số vụ tai nạn giao thông điển hình trên địa bàn trong và ngoài huyện.

Lớp truyền thông giúp cán bộ phụ nữ cơ sở nắm chắc thông tin cơ bản về ma túy, tội phạm ma túy, công tác bảo đảm an toàn giao thông, từ đó tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và giáo dục con em, người thân trong gia đình tránh xa tệ nạn ma túy và tích cực tham gia phòng, chống tội phạm ma túy; bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

QUỲNH LƯU

áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội. Đã tổ chức các buổi giáo dục pháp luật, giáo dục công dân cho phạm nhân ở các cơ sở giam giữ, ngoài ra còn tổ chức giáo dục riêng biệt cho phạm nhân vi phạm nội quy, quy chế cơ sở giam giữ.

Thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền trong các cơ sở giáo dục của tỉnh, cấp phát 500 cuốn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về chủ quyền biên giới biển và hải đảo. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông biên soạn 1.200 cuốn tài liệu tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, truyền thống của lực lượng bộ đội biên phòng.

Thực hiện đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021”, Hội Luật gia tỉnh đã trực tiếp và phối hợp với các cấp, ngành trong tỉnh tổ chức các hội nghị tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp lý, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên hội luật gia các cấp. Phối hợp tuyên truyền cho giáo viên và học sinh các Trường THCS, THPT về Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ môi trường. Biên soạn, in ấn tài liệu tuyên truyền “Một số quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình”, “Hãy nói không với ma túy” cấp phát cho nhân dân.

LÊ THUY

(Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp)

Bất đối tượng vận chuyển ma túy liên tỉnh

Qua thời gian theo dõi, hồi 16 giờ 30 phút ngày 25/6, tại thôn Tân Đệ, xã Tân Lập (Vũ Thư), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã bắt quả tang Nguyễn Văn Học, sinh năm 1992, trú tại xã

Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ trên người Học 40,4938 gam Methamphetamine, 3,428 gam Ketamin, 0,091 viên nén MDMA.

Được biết, đây là đường dây vận chuyển ma túy từ Ninh Bình về Nam Định, Thái Bình tiêu thụ. Lực lượng công an đã ra quyết định tạm giữ đối tượng đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ.

NGUYỄN TÙNG

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
 Số Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH THÁI BÌNH Tích cực triển khai các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện nền nếp, đồng bộ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra và có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn, ngư dân vùng ven biển, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn được tăng cường. Sở Tư pháp đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền pháp luật tại các huyện Đông Hưng, Vũ Thư. Ngoài ra, các cấp hội nông dân đã tổ chức 20 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 3.500 lượt người. Các nội dung được phổ biến tập trung vào Hiến pháp 2013, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ.

Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật được các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố quan tâm. Sở Tư pháp đã phổ biến pháp luật cho hội viên Hội Người khuyết tật tỉnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ

tỉnh duy trì tốt mô hình nòng cốt hỗ trợ cộng đồng phòng, chống ma túy bán người; tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật, lễ phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống mua bán người.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTPH-STP-HLHPNVN, ngày 13/4/2018 giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018 - 2022, Sở Tư pháp đã tổ chức 6 buổi tuyên truyền pháp luật cho hội viên hội liên hiệp phụ nữ các xã: Đông Cường, An Châu, Nguyễn Xá, Đông Quang, Đông Quan, Đông Vinh (Đông Hưng) cho gần 1.000 lượt người tham dự.

Tiếp tục thực hiện các đề án về phổ biến pháp luật như đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội

dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020”, Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở, ngành tổ chức 8 hội nghị tuyên truyền Luật Tố cáo, Luật An ninh mạng, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Luật Xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành.

Thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý vi phạm hành chính; người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang, cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021”, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, công

an huyện, thành phố điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của nhóm đối tượng là người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc. Phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo, điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của nhóm đối tượng là người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, người bị phạt tù được hưởng án treo, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng bao gồm người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được đặc xá. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của nhóm đối tượng là người bị